



OFFICE SAIGON

OFFICE SAIGON

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2017 - nay: GĐĐH Công ty TNHH Office Saigon.
- 2015 - 2017: P.GĐ Công ty TNHH Office Saigon.
- 2013 - 2015: Tp.Kinh doanh Cty TNHH DV BĐS Leader Real.
- 2008 - 2013: Thầu xây dựng công trình nhà phố tại Tp.HCM.

Hiện tôi đã có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực BĐS và Văn Phòng ChoThuê, cùng với những kỹ năng và kiến thức có được từ khóa học về quản lý CEO, kiến thức chuyên sâu về bán hàng Bất Động Sản trường Pace, tôi đã hợp tác và hỗ trợ thành công được trên 200 doanh nghiệp lớn nhỏ, tập đoàn đa quốc gia trong và ngoài nước tìm được mặt bằng phù hợp trong thời gian qua.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

- 2013 - nay: Đã hỗ trợ thành công hơn 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước thuê được văn phòng phù hợp từ văn phòng Hạng C đến văn phòng Hạng A tại Tp.HCM

Các Khách hàng tiêu biểu tôi đã hỗ trợ tìm văn phòng:



NHẬN XÉT TỪ KHÁCH HÀNG



Anh Hà - Giám đốc nhân sự Công ty CP Dây Cáp Điện Việt Nam - Cadivi: Hơn 1 năm tìm thuê mặt bằng cho Công ty nhưng vẫn chưa tìm thấy vị trí nào phù hợp, mất thời gian nên tôi đã liên hệ Công ty Office Saigon

và được anh Tín tư vấn, hỗ trợ và đi khảo sát 1 số vị trí và bên tôi đã chọn được vị trí bên tòa nhà Beta 2 với 727m2. Anh Tín bên Office Saigon đã deal giá rất tốt với bên tòa nhà Beta 2 và BLĐ Cadivi đã quyết định chốt thuê tại tòa nhà Beta 2.



Chị Thảo - Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty CP Thực Phẩm Á Châu AsiaFood: Sau 6 tháng, chúng tôi mất quá nhiều thời gian nhưng lại không tìm được văn phòng mong muốn. Vì vậy tôi đã liên hệ Office Saigon

và đã được anh Tín hỗ trợ rất nhiệt tình với thông tin chính xác và nhanh chóng, sau khi đi xem diện tích tại tòa nhà Saigon Trade Center, trong vòng 2 tuần anh Tín đã thương lượng cho Công ty chúng tôi mức giá phù hợp với tòa nhà và BLĐ AsiaFood đã quyết định thuê 517m2 tại tòa nhà Saigon Trade Center Q1.

QUAN ĐIỂM LÀM VIỆC

"Hãy làm Khách hàng hài lòng và họ sẽ trao cho bạn cuộc sống của họ"
-Paul Orfalea (Kinko's)

Trong công việc tôi luôn hướng tới sự hài lòng của khách hàng là phương châm sống của tôi

Trong suốt thời gian làm việc trên 10 năm qua mỗi khi đáp ứng sự hài lòng của khách hàng là niềm hạnh phúc cao cả vô bờ bến đối với tôi là động lực giúp tôi làm việc vô cùng hiệu quả.

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Đặng Thành Tín

Giám đốc điều hành

Công ty TNHH Office Saigon

Office Saigon Top 10 thương hiệu dẫn đầu năm 2019, Top 10 thương hiệu mạnh Quốc gia năm 2019, Top 30 thương hiệu BĐS xuất sắc Việt Nam.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Cao Đẳng Sư Phạm

Chứng chỉ quản trị quản lý cấp cao CEO tại trường doanh nhân Pace

Chứng chỉ kiểm định giá cho thuê tòa nhà.

CÔNG TY TNHH OFFICE SAIGON

Địa chỉ: L24, Pearl Plaza Tower,

số 561A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh.

Hotline: 0987110011 - Điện thoại: 02862718379

MST: 0313305546 - Email: info@officesaigon.vn

Website: <https://www.officesaigon.vn>